



สารครูตาสร

ฉบับที่ 10 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
คณะครูตาสร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

“แถลงข่าว งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 และ BRICC 2019”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมการแถลงข่าว งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 “สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชินีแห่งแผ่นดิน” และ “งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3” (The 3rd Buriram Rajabhat Conference and Cultural Festival 2019 : BRICC Festival 2019) ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิวงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“โครงการประชุมเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.เกษสุตา บุรณพัตต์ศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชนี กุลทานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิद्याกร (อาคาร19) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



โครงสร้าง	5 ปี	4 ปี
GE	30	30
วิชาชีพครู	46	33
วิชาเอกอื่น	78	60
เสรี		100%
วิชาเลือกเสรี	0	0
หน่วยกิตรวม	154	123





“การประชุมเตรียมความพร้อม โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุชาติ หอมจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลีณี จุฑาปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการโครงการฯ โครงการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตและทิศทางการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นในวันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทลิ่งกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“โครงการพัฒนาคณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ”



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.เกษสุดา บุรณพันธ์ คณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการพัฒนา คณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฐานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อลงกลด แทนอมทอง และ รศ.ดร.ประสาธ เมืองเฉลิม เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้นในวันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิद्याกร (อาคาร19) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

“เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวครุศาสตร์ ครั้งที่ 5”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร และแผนงาน จัดโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวครุศาสตร์ ครั้งที่ 5 โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.มาลีณี จุฑาปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการในครั้งนี้ โครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บริหารจัดการภายในคณะครุศาสตร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ตีมีความรักใคร่ผูกพันและก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกันแก่คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน โครงการฯนี้จัดขึ้นเมื่อ วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมติวาลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



ปรัชญา

“ผลิตครูดี มีความรู้ เป็นผู้นำเทคนิควิธี มีศรัทธาในวิชาชีพครู”

“คณะครุศาสตร์มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตครูให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพ และเป็นศูนย์การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง”

วิสัยทัศน์

คุณลักษณะนักศึกษา คณะครุศาสตร์

“เก่ง ดี มีจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”